

# ถ้วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ ๒๕๖๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมรักษโลก”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดแผนประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมรักษโลก” จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย คณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้มีการจัดการประกวดโครงการ “นวัตกรรมรักษโลก” ซึ่งเป็นการจัดประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” เพื่อเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมส่งคลิปประกวดในโครงการฯ โดยการส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด กำหนดความยาวคลิปไม่เกิน ๓ นาที คลิปวิดีโอที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผลิตจะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ จากคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และของที่ระลึก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการประกวด “นวัตกรรมรักษโลก” ได้ที่ [www.นวัตกรรมรักษโลก.com](http://www.นวัตกรรมรักษโลก.com) หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ ก้องเวหา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑



คณะกรรมการบริหารด้านคุณธรรมและจริยธรรม

คณะกรรมการบริหารการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

ร่วมกับ

สมาคมคานทอลิกแห่งประเทศไทย และการทำเรื่องแห่งประเทศไทย



## เชิญร่วมสร้างความดีส่วนรวม กับโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

ด้วยการ

ส่ง คลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที

หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”

คลิปที่ได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตคลิปจะได้รับ “เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท”  
จากสมาคมคานทอลิกแห่งประเทศไทย ไลค์เกียรตินิยม และใบประกาศเกียรติคุณ  
จากคณะกรรมการบริหารด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา  
และของที่ระลึกอีกมากมาย

กำหนดการรับผลงานตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ถึง 15 ก.ค. 2565



สนใจดูรายละเอียดโครงการ และสมัครเข้าประกวดได้ที่  
[www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com](http://www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com)  
โทร. 092-714-7818

